

ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/วศ๖๗๐



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง งดเว้นการเดินทางเข้าออกสาธารณรัฐปกครองตนเองไครเมียและเมืองเซวาสโตโพล

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศ มีหนังสือแจ้งเวียนขอความร่วมมือในการงดเว้นการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการประชุมใด ๆ ในสาธารณรัฐปกครองตนเองไครเมียและเมืองเซวาสโตโพล โดยอ้างถึงอนุสนธิหนังสือขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนไทยระงับการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการประชุมใด ๆ ในสาธารณรัฐปกครองตนเองไครเมียและเมืองเซวาสโตโพล (Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol) ซึ่งเป็นพื้นที่ขัดแย้งระหว่างยูเครนกับสหพันธรัฐรัสเซีย โดยมีข้อมูลประกอบ ดังนี้

๑. สถานเอกอัครราชทูตยูเครนประจำประเทศไทย มีหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่าความร่วมมือระหว่างต่างชาติดังกล่าวกับหน่วยงานภาครัฐที่จัดตั้งโดยสหพันธรัฐรัสเซียในพื้นที่สาธารณรัฐปกครองตนเองไครเมียและเมืองเซวาสโตโพล ถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายของประเทศยูเครน ทั้งนี้ บุคคลต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้าพื้นที่ดังกล่าว ต้องขออนุญาตเดินทางเข้า - ออก ตามกฎหมายของยูเครน และจากดินแดนของยูเครนเท่านั้น

๒. เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้รับรองข้อมติที่ ๖๘/๒๖๒ เรื่องบูรณภาพแห่งดินแดนของยูเครน ซึ่งเน้นย้ำบูรณภาพแห่งดินแดนของยูเครนภายในเขตแดนของประเทศที่ได้รับการรับรองระหว่างประเทศแล้ว และเรียกร้องทุกรัฐสมาชิกไม่ให้การรับรองการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสถานะของสาธารณรัฐปกครองตนเองไครเมียและเมืองเซวาสโตโพล และระงับการกระทำใด ๆ ที่อาจถูกตีความได้ว่าเป็นการรับรองการเปลี่ยนแปลงสถานะของดินแดนดังกล่าว โดยไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกสหประชาชาติ ๑๐๐ ประเทศ ที่ลงนามสนับสนุนข้อมติดังกล่าว และได้มีข้อความสารจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีถึงนายกรัฐมนตรียูเครน เพื่อย้ำท่าทีของไทยที่สนับสนุนอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของยูเครน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอความร่วมมือแจ้งบุคลากรและโรงเรียนในสังกัดงดเว้นการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมหรือประชุมใด ๆ ในสาธารณรัฐปกครองตนเองไครเมียและเมืองเซวาสโตโพล เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนำไปใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับฝ่ายตน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศที่เกี่ยวข้องได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอำนาจ วิชยานุวัติ)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๓๖-๗

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๔๙๔๐